

GS.TS LẠI QUỐC KHÁNH VÀ HÀNH TRÌNH THẮP SÁNG TƯ DUY CHÍNH TRỊ HỌC

 DƯƠNG THÁI

GS.TS LẠI QUỐC KHÁNH - UỶ VIÊN HỘI ĐỒNG LÝ LUẬN TRUNG ƯƠNG, PHÓ HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN, ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI, MỘT NHÀ GIÁO, NHÀ KHOA HỌC TRẺ CÓ UY TÍN, LUÔN TÂM HUYẾT CÔNG HIẾN CHO SỰ NGHIỆP TRỒNG NGƯỜI CAO QUÝ. NHÌN LẠI CHẶNG ĐƯỜNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ QUẢN LÝ CỦA THẦY, CÓ THỂ THẤY THẦY ĐÃ CÓ NHỮNG ĐÓNG GÓP QUAN TRỌNG TRONG VIỆC XÂY DỰNG NGÀNH CHÍNH TRỊ HỌC HIỆN ĐẠI Ở VIỆT NAM.

Tốt nghiệp đại học loại xuất sắc năm 1998, GS.TS Lại Quốc Khánh đã được Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn tin tưởng giữ lại làm cán bộ giảng dạy tại Bộ môn Khoa học Chính trị.

Hồi tưởng lại những ngày đầu tiên bước chân vào con đường nghiên cứu và đào tạo về Chính trị học, ông chia sẻ: “Khi đó, Bộ môn Khoa học Chính trị đang ở những chặng đường đầu tiên của quá trình phát triển, đội ngũ giảng viên chỉ có vài người và chưa triển khai nhiều hoạt động chuyên môn. Tôi rất may mắn và vinh dự khi được sự quan tâm chỉ bảo, dìu dắt của những người thầy đáng kính như GS.TS.NGƯT Phùng Hữu Phú, GS. Đặng Xuân Kỳ, PGS.NGƯT Bùi Thanh Quất, PGS.NGND Lê Mậu Hãn..., được cùng các thầy, các đồng nghiệp từng bước xây dựng các chương trình đào tạo Chính trị học và Hồ Chí Minh học ở cả ba bậc cử nhân, thạc

sĩ và tiến sĩ. Nhờ những nỗ lực không ngừng nghỉ, Bộ môn đã phát triển mạnh mẽ, trở thành Khoa Khoa học Chính trị và có được vị thế như ngày hôm nay”.

Từ đó tới nay, GS.TS Lại Quốc Khánh bắt đầu sự nghiệp trở thành thầy giáo và một nhà nghiên cứu triết học, chính trị học chuyên nghiệp. Đến nay, Giáo sư đã có 26 năm đứng trên bục giảng tại giảng đường của nhiều trường đại học lớn ở cả trong nước và quốc tế. Dù là một nhà giáo trẻ nhưng mỗi khi nhắc tới thầy Khánh, nhiều học trò, dù ở nhiều lứa tuổi và cương vị khác nhau, đều tỏ lòng kính phục và yêu mến, không chỉ bởi tri thức sâu rộng, mà còn bởi phương pháp giảng dạy truyền cảm với những lập luận logic đầy lôi cuốn, và nhất là bởi sự quan tâm ân cần, ấm áp mà ông dành cho học trò. Thầy không chỉ giúp học trò nắm chắc kiến thức, mà còn khơi dậy trong họ niềm





yêu thích học tập và khám phá. Chính thái độ tâm huyết khi đứng lớp, sự tỉ mỉ trong từng bài giảng và sự tôn trọng lắng nghe học trò đã khiến bao lớp sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh nể phục và yêu mến thầy.

Là nhà giáo, nhà khoa học xuất sắc, GS.TS Lại Quốc Khánh còn là một nhà quản lý, nhà lãnh đạo có năng lực. Thầy dành phần lớn thời gian, trí tuệ và tâm huyết cho nghề dạy học, cho học trò và cho các công trình nghiên cứu, nhưng chính năng lực tổ chức công việc và tư duy quản lý khoa học đã đưa ông đến với công tác quản lý từ khá sớm. Ông là Bí thư Đoàn Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn trẻ nhất so với các vị tiền nhiệm và cũng là Trưởng Bộ môn, Phó Trưởng khoa từ khi còn rất trẻ... GS. Khánh cho biết, việc trải qua nhiều chức vụ lãnh đạo, quản lý khác nhau đã giúp thầy có được những trải nghiệm thực tiễn, qua đó góp phần làm sâu sắc thêm tư duy khoa học của thầy.

Sau khi được bổ nhiệm học hàm phó giáo sư năm 2012, năm 2013 đến hết năm 2016, GS.TS Lại

Quốc Khánh tiếp tục công tác tại Khoa Khoa học Chính trị, Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn với cương vị Phó trưởng khoa và Trưởng Bộ môn Hồ Chí Minh học. Các hoạt động chuyên môn của thầy trong giai đoạn này tập trung vào hướng nghiên cứu chuyên sâu về Tư tưởng Hồ Chí Minh, đặc biệt là Triết lý chính trị Hồ Chí Minh cùng các vấn đề lý thuyết và thực tiễn chính trị liên quan. Hướng nghiên cứu này vẫn được giáo sư tiếp tục duy trì và phát triển đến hiện nay.

Từ đầu năm 2017 đến đầu năm 2021, GS.TS Lại Quốc Khánh được lãnh đạo ĐHQGHN điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Viện trưởng Viện Trần Nhân Tông. Trong giai đoạn này, để phục vụ các nhiệm vụ chuyên môn của Viện, giáo sư đã triển khai hướng nghiên cứu Chính trị học Phật giáo. Đến nay, hướng nghiên cứu này vẫn được thầy Khánh tiếp tục mở rộng, phát triển thành Chính trị học tôn giáo, nhất là từ khi ông được giao kiêm nhiệm Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Tôn giáo đương đại thuộc Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn.

Tháng 3/2021, lãnh đạo ĐHQGHN điều động, bổ nhiệm GS.TS Lại Quốc Khánh giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đến tháng 8/2021, ông được Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam bổ nhiệm giữ chức vụ Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương. Từ đó đến nay, ông tiếp tục phát triển thêm một hướng nghiên cứu mới về Chính trị Việt Nam. Hướng nghiên cứu này tập trung nhận diện và giải quyết các vấn đề của chính trị Việt Nam trên cơ sở vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh kết hợp với các lý thuyết chính trị học hiện đại, nhằm góp phần thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ của Hội đồng Lý luận Trung ương.

GS.TS Lại Quốc Khánh đã công bố nhiều công trình khoa học có chất lượng chuyên môn cao, trong đó có nhiều bài báo trên các tạp chí khoa học có uy tín trong và ngoài

nước; là chủ biên, tác giả, đồng tác giả của nhiều sách chuyên khảo, giáo trình, trong đó có những giáo trình được sử dụng trên toàn quốc - Tư tưởng Hồ Chí Minh, hoặc giáo trình đặt nền tảng cho ngành học mới - Giáo trình Nhập môn Hồ Chí Minh học.

Là một nhà khoa học có uy tín, GS.TS Lại Quốc Khánh còn được giới học giả nước ngoài biết đến và đánh giá cao. Thầy từng tham gia thỉnh giảng tại Đại học Quốc lập Đài Loan (Trung Quốc), Đại học Sư phạm Tây An (Thiểm Tây, Trung Quốc), v.v., tổ chức, chủ trì và tham gia nhiều diễn đàn, nhiều hội thảo quốc tế. Thầy được đồng nghiệp quốc tế trân trọng, đánh giá cao, không chỉ bởi năng lực chuyên môn và chiều sâu học thuật, mà còn bởi khả năng gây ấn tượng mạnh mẽ với phong thái làm việc thiện chí, tinh thần nghiêm túc nhưng cởi mở. Chính uy





tín quốc tế đó đã giúp thầy kết nối, xây dựng quan hệ hợp tác quốc tế về đào tạo và nghiên cứu Chính trị học, trong đó có những hợp tác rất thành công với Cộng hòa Liên bang Đức, Đài Loan và Trung Quốc.

GS.TS Lại Quốc Khánh luôn rất quan tâm đến việc đào tạo đội ngũ cán bộ giảng dạy trẻ trình độ chuyên môn cao, phẩm chất đạo đức tốt. Ở cương vị lãnh đạo, quản lý, thầy đã trực tiếp tiếp nhận và đào tạo, bồi dưỡng nhiều cán bộ trẻ. Thầy cũng đã trực tiếp hướng dẫn, giúp đỡ chuyên môn cho rất nhiều học viên cao học, nghiên cứu sinh. Đến nay, đã có gần 20 tiến sĩ ngành Chính trị học do thầy trực tiếp hướng dẫn, hiện đang là những nhà giáo, nhà khoa học trẻ tại nhiều cơ sở giáo dục trên toàn quốc.

GS.TS Lại Quốc Khánh luôn đặt kỳ vọng vào các nhà giáo, nhà khoa học trẻ vừa vững vàng về kiến thức chuyên môn, vừa có ý thức sâu sắc về trách nhiệm đối với đất nước. Với ông, mục tiêu lớn nhất không chỉ là đào tạo ra những nhà nghiên cứu, những

cán bộ chính trị giỏi, mà còn là những con người mang trong mình lý tưởng phụng sự xã hội, góp phần đưa ngành Chính trị học trở thành một lĩnh vực đóng góp tích cực cho sự phát triển bền vững của đất nước, của chế độ. Đây không chỉ là tầm nhìn mà còn là tâm huyết mà thầy đã và đang dốc lòng thực hiện.

Trong suy nghĩ của ông, chính trị không chỉ là nghệ thuật mà còn là một khoa học và ngược lại, người làm khoa học chính trị cũng phải đạt tới tầm nghệ thuật và chiều sâu triết lý. Trong cuộc sống đời thường, ta có thể bắt gặp những khoảnh khắc nhà khoa học Lại Quốc Khánh với những vần thơ mang hương vị thiển nhẹ nhàng, sâu lắng. Với triết lý sống này, dù bận rộn với chuyên môn và trách nhiệm lãnh đạo, quản lý, thầy Khánh vẫn luôn giữ cho mình tinh thần bình thản, lạc quan, ung dung, tự tại.